



 Providence
Medicare Advantage Plans

2025

Các Điểm Nổi Bật về Quyền Lợi

Providence Medicare Dual Plus (HMO D-SNP)

Các quận Clackamas, Multnomah, Washington ở Oregon

2025 Providence Medicare Dual Plus (HMO D-SNP)

Các điểm nổi bật về quyền lợi:

Providence Medicare Dual Plus (HMO D-SNP) dành cho cư dân của các quận Clackamas, Multnomah và Washington đủ điều kiện hưởng quyền lợi Medicare và Medicaid đầy đủ.

Quyền Lợi	Quý vị thanh toán*
Phí bảo hiểm hàng tháng	\$0
Quyền lợi chương trình	Quý vị thanh toán*
Khoản khấu trừ hàng năm	\$0
Thăm khám tại phòng mạch bác sĩ	
Thăm khám sức khỏe hàng năm	\$0
Thăm khám chăm sóc chính	\$0
Thăm khám bác sĩ chuyên khoa	\$0
Chăm sóc phòng ngừa	\$0
Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm	\$0
Chụp X-quang	\$0
Vật dụng cho người tiểu đường	\$0
Dịch vụ bệnh viện và phẫu thuật ngoại trú	\$0
Bệnh viện nội trú	\$0
Dịch vụ phương tiện cứu thương	\$0
Chăm sóc khẩn cấp	\$0
Phòng cấp cứu	\$0
Quyền lợi thuốc kê toa	Quý vị thanh toán*
Thuốc gốc	\$0
Tất cả các thuốc khác	\$0
Quyền lợi bổ sung	Quý vị nhận được
Thẻ Quyền Lợi Linh Hoạt	
Nha Khoa Linh Hoạt	\$1,900 mỗi năm
Thực phẩm lành mạnh và vật dụng/thuốc không kê toa	\$150 ba tháng một lần
Hàng tạp hóa (Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn theo SSBCI)**	\$250 ba tháng một lần nếu quý vị đủ tiêu chuẩn
Khám mắt định kỳ (mỗi năm một lần)	\$0
Kính mắt hoặc kính áp tròng được kê toa	\$250 mỗi năm
Đường dây tư vấn của điều dưỡng 24 giờ	\$0
Tư cách thành viên trung tâm thể dục	\$0
Dịch vụ đưa đón không phục vụ mục đích y tế	Quý vị thanh toán \$0 cho 36 chuyến đi một chiều (mỗi chuyến tối đa 25 dặm)
Bữa ăn giao đến nhà sau thời gian nằm viện nội trú	Quý vị thanh toán \$0 - hai bữa ăn mỗi ngày trong 28 ngày
Hệ Thống Ứng Cứu Khẩn Cấp Cá Nhân	\$0

Các quyền lợi liệt kê bên dưới được bảo hiểm Oregon Health Plan (Medicaid) bao trả.

Đây là danh sách một phần các quyền lợi nổi bật mà quý vị có quyền tiếp cận. Quý vị có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các quyền lợi Oregon Health Plan (Medicaid) tại www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Benefits.aspx hoặc bằng cách gọi đến Dịch Vụ Khách Hàng của Tổ Chức Chăm Sóc Phối Hợp của mình.

Quyền lợi Medicaid	
Chăm Sóc Nha Khoa	
Thăm khám và X-quang (bao gồm tầm soát ung thư khoang miệng)	Được bao trả
Vệ sinh và quét flo	Được bao trả
Trám răng	Được bao trả
Nhổ răng	Được bao trả
Răng giả toàn hàm 10 năm một lần và răng giả một phần 5 năm một lần nếu được nha sĩ đề xuất (phải được ủy quyền)	Được bao trả
Điều chỉnh răng giả, thay răng giả bị hỏng hoặc rụng	Được bao trả
Vệ sinh sâu để phòng bệnh nướu	Được bao trả
Dịch vụ nha khoa cấp cứu	Được bao trả
Quyền lợi thính lực	
Thăm khám (12 tháng một lần)	Được bao trả
Máy trợ thính (phải được ủy quyền, tối đa 2 máy mỗi 5 năm)	Được bao trả
Pin máy trợ thính (60 chiếc/năm dương lịch)	Được bao trả
Quyền lợi bổ sung	
Vật tư dành cho người tiểu tiện không tự chủ (bỉm người lớn, quần lót/băng vệ sinh dùng một lần, tấm lót giường, bao tay)	Được bao trả
Dịch vụ nắn chỉnh khớp xương và châm cứu (phải được ủy quyền)	Được bao trả
Chăm sóc bằng liệu pháp thiên nhiên (phải được ủy quyền)	Được bao trả
Dịch Vụ Đưa Đón Vi Mục Đích Y Tế (không giới hạn số lần đi lại cho các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe được bao trả)	Được bao trả
Các dịch vụ phiên dịch cho thăm khám ở phòng mạch	Được bao trả

*Đối với những thành viên nhất định, Oregon Health Plan (Medicaid) chỉ có thể chi trả khoản chia sẻ chi phí cho những dịch vụ mà Oregon Health Plan thường sẽ bao trả. Xin hãy liên hệ với Oregon Health Plan hoặc Tổ Chức Chăm Sóc Phối Hợp Oregon Health Plan để biết thêm thông tin. Các thành viên Providence Medicare Dual Plus (HMO D-SNP) đã ghi danh với Health Share/Providence để nhận Oregon Health Plan sẽ không có chi phí tự trả nào cho bất kỳ dịch vụ y tế nào mà Medicare bao trả. Số tiền chia sẻ chi phí cho thuốc kê toa vẫn sẽ được áp dụng.

**Quyền lợi này là một phần trong chương trình bổ sung đặc biệt cho bệnh mạn tính. Những thành viên bị bệnh tiểu đường, có tình trạng sức khỏe tâm thần mạn tính và gây tàn phế, rối loạn tim mạch, rối loạn phổi mạn tính, rối loạn thần kinh và những tình trạng đủ điều kiện khác không được liệt kê có thể đủ tiêu chuẩn nhận quyền lợi này. Tư cách đủ điều kiện hưởng quyền lợi này không thể được bảo đảm nếu chỉ dựa trên tình trạng của quý vị. Quý vị phải đáp ứng tất cả yêu cầu về tư cách đủ điều kiện hiện hành trước khi được cung cấp quyền lợi. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1-888-804-5845 (TTY: 711), 8 a.m. đến 5 p.m. (Giờ Thái Bình Dương) thứ Hai – thứ Sáu.

Providence Health Assurance là một HMO, HMO-POS và HMO SNP có hợp đồng với Medicare và Oregon Health Plan. Việc đăng ký Providence Health Assurance phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.



Quý vị muốn tìm hiểu thêm?

Sau đây là cách kết nối với chúng tôi.



Hãy gọi cho chúng tôi để biết thông tin, để ghi danh hoặc đặt lịch hẹn cá nhân qua số

1-888-804-5845 (TTY: 711)

8 a.m. đến 5 p.m. (Giờ Thái Bình Dương) thứ Hai – thứ Sáu



Hãy liên hệ với chúng tôi qua mạng để biết thêm thông tin và ghi danh tại

TheProvidenceAdvantage.com/DSNPEnrollmentGuide

